

ตัวปรับแรงดันลม

ประกาศโดย khai - 2013/05/22 23:00

สวัสดีครับ

ผมเพิ่งเริ่มใช้ตัวปรับแรงดันลมกับปั้มลม (แต่ก่อนใช้ลมที่ออกจากปั้มลมอย่างเดียว) พอตีผ่านร้านวัสดุก่อสร้าง
ลองถามดูมีขาย เป็นของจีนแนวๆ หางยุดูข้างใต้มีลูกศรเล็กๆน่าจะเป็นทิศทางเดินของลมใช่ไหมครับ พอลองต่อดูแล้วพ่น มีอาการดังนี้ครับ

- 1.ตอนที่ยังไม่กดโก เติมขึ้นมาที่ 1-2 บาร์ ตามที่ตั้งไว้ แต่พอเริ่มกดพ่นสี ลมก็ออกแต่แผ่วลงเรื่อยๆ จนเข็มตกลง
มาที่ 0 กดแค่ได้ประมาณไม่เกิน 5 วินาที ไม่สามารถพ่นยาวต่อเนื่องได้ พอยกนิ้วขึ้นก็เหมือนมีลมไหลเข้ามาในสาย เข็มที่ตัว ปรับก็ค่อยๆ ยกขึ้นเท่าเดิม อันนี้ผิดปกติใช่ไหมครับ
- 2.เวลาปรับแรงดัน (หลังจากเปิดวาล์วให้ลมออกจากถัง) เราควรกดโกให้ลมออกพร้อมกันไปขณะปรับตั้ง
หรือไม่ต้องครับ
- 3.ที่กล่องตัวปรับ(มีคำแนะนำติดเดียว) บอกว่า "PUSH TO LOCK" ตรงตัวหมุน ผมลองกดดูแล้วดังคลิก
แต่ก็ยังหมุนได้ เลยสงสัยว่า lock อะไรครับ

ปั้มที่ผมเอามาต่อเป็นตัวกลางถึงใหญ่แบบที่ข้างซ้ายยังตะปู เวลาเปิดวาล์วแรงดันจะสูงมาก เป็นสาเหตุให้มีปัญหา
ไหมครับ รบกวนสอบถามและขอบคุณล่วงหน้าด้วยครับ

=====

Re:ตัวปรับแรงดันลม

ประกาศโดย KOHKL B - 2013/05/22 23:37

Newemo04243

ถ้ารูปมาดูกันจะง่ายกว่านี้ครับ

ตอนรวมๆก่อน(เพราะยังไม่เห็นรายละเอียดจากรูป) น่าจะเกิดจากกลไกข้างในตัวปรับแรงดันลม

น่าจะมืออะไรข้างหรือขยับไม่สะดวกทางแก้อยู่ที่ปรับแรงดันเพิ่มขึ้นและลดลงเพื่อให้กลไกขยับตัวได้คล่อง

ถ้าใจกล้าๆก็ค่อยๆรื้อดูครับเพราะเคยเจอแบบนี้กับของจีนแดงจากน้องท่านนึงท้ายสุดผมต้องรื้อมาตรวจพบว่าลูกยางแข็งปรับความดันข้างในมันติดไม่ขยับพอรื้อออกให้ขยับขยับได้ก็
ใช้งานได้เลยครับ ลองดู <http://www.thaimsot.com/images/fbfiles/images/0Ky8spp.jpg>

=====

Re:ตัวปรับแรงดันลม

ประกาศโดย enat - 2013/05/22 23:54

ไม่ทราบที่ใช้ปั้มฟลัมแบบไหน มีถึงพักหรือเปล่า

ของผมใช้ปั้มฟ777แบบไม่มีถังพัก อาการแรกเป็นเหมือนกันครับ แต่ไม่ถึงขนาดใช้งานไม่ได้ยังทำงานได้ต่อเนื่อง

เข้าใจว่ามันควบคุมแต่แรงดันสูงสุดที่ผ่านตัวมัน แต่ ไม่ได้ควบคุมให้แรงดันคงที่ เพราะฉะนั้นใช้ไปแรงดันจึงตกลงเรื่อยๆ

แต่ของผมไม่มีถังพักลมจึงออกมาเรื่อยๆตามที่ปั้มฟมันทำงานได้

ปัจจุบันทั้งตัวปรับแรงดันและกรองเอน้ำเสียไปแล้วแต่ก็ไม่เอาออก ช่วงนี้ก็กลายเป็นปั้มฟน้ำบ่อยๆ Newemo04232

=====

Re:ตัวปรับแรงดันลม

ประกาศโดย khai - 2013/05/23 00:56

ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ เดี่ยวกลับบ้านจะลองรีดดูครับ รู้สึกว่าหมอนมือเหมือนกันเวลาหมุน
ปรับ แต่ก็ไม่เคยได้จับตัวอื่นเลยเปรียบเทียบไม่ถูก อาจมีอะไรขัดอยู่ ปุ่มของผมเป็นแบบมี
ถังพักครับ Newemo04230

=====